

## ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHE VÀ CHO Ý KIẾN...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 7/11, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo dự thảo kế hoạch xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; kế hoạch thực hiện xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, phường hướng và nhiệm vụ trong thời gian tới; hướng dẫn thực hiện và phương pháp đánh giá tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, xã

NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020. Sở Tài chính báo cáo tình hình và kết quả giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

Theo báo cáo, mục đích xây dựng kế hoạch đạt chuẩn NTM, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM nhằm thống nhất nhận thức, việc làm, lộ trình thực hiện để đạt mục tiêu đề ra. Toàn tỉnh phấn đấu đến hết năm 2019, 100% số huyện trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn NTM và thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Mục đích kế hoạch thực hiện xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, phường hướng và thời gian thực hiện để các xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao và NTM

kiểu mẫu hoàn thành đến năm 2020. Mục tiêu cụ thể phấn đấu đến tháng 6/2020 có 18 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có ít nhất 8 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định xây dựng NTM là mục tiêu chính trị quan trọng của tỉnh, tuy nhiên không làm bằng mọi giá, không chạy theo thành tích, phải phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý giữ nguyên chỉ tiêu, phấn đấu hết năm 2018 toàn tỉnh có thêm 34 xã đạt chuẩn NTM. Để đạt được mục tiêu trên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh

ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện chỉ đạo các xã huy động mọi nguồn lực của địa phương, khơi dậy nguồn đầu tư từ xã hội hóa để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt...

Về thực hiện huyện đạt chuẩn NTM, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện rà soát, đánh giá tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tiêu chí để hoàn thành theo đúng lộ trình đã đề ra. Các sở, ngành liên quan tích cực hỗ trợ các địa phương để tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện rà soát lại danh sách các xã đã đăng ký xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu. Trên cơ sở đó đóng góp ý kiến của các sở, ngành, địa phương, Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành hướng dẫn thực hiện và phương pháp đánh giá tiêu chí xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu để các địa phương triển khai thực hiện.

Về tình hình và kết quả giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện, thành phố bảo đảm việc giải ngân để xử lý nợ đọng. Kết thúc năm 2018, Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập tổ công tác để đánh giá việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM tại các huyện và các xã. Nếu các huyện và các xã thực hiện không đúng chỉ đạo của UBND tỉnh thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm...

**PHẠM HƯNG**

## ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀM VIỆC...

(*Tiếp theo trang 1*)

cò thia, mòng bể mỏ ngắn, rē mỏ thia, quām đầu đen... đến trú ngụ và kiếm ăn. Năm 2004, vùng ngập nước ven biển Thái Thụy đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển ven biển liên tỉnh châu thổ sông Hồng. Với giá trị đặc biệt về đa dạng sinh học, khu đất ngập nước ven biển Thái Thụy đã được Thủ tướng Chính phủ quy hoạch trở thành khu bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học đến năm 2020.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Caitlin Wiesen, Giám đốc UNDP tại Việt Nam đánh giá cao sự vào cuộc của UBND tỉnh Thái Bình trong việc ban hành chính sách, quy định, khung quy hoạch và chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng thực hiện các biện pháp xây dựng và vận hành khu bảo tồn vùng đất ngập nước trong thời gian qua. Việc bảo tồn không chỉ bảo vệ hệ sinh thái, đa dạng sinh học tự nhiên trong vùng đất ngập nước ven biển mà còn tạo sinh kế cho người dân từ việc khai thác nguồn lợi thủy sản tự nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu. Bà

Caitlin Wiesen cũng mong muốn tỉnh Thái Bình khi thành lập khu kinh tế và các khu công nghiệp cần nghiên cứu thận trọng, tránh tác động, ảnh hưởng đến việc bảo tồn hệ sinh thái và môi trường của khu bảo tồn đất ngập nước ven biển Thái Thụy.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi tìm các phương án bảo tồn sinh thái vùng đất ngập nước ven biển Thái Thụy bảo đảm hài hòa, phù hợp với công tác quy hoạch, xây dựng khu kinh tế của tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn, ghi nhận và tiếp tục các ý kiến đóng góp từ các chuyên gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường và UNDP. Để sớm thành lập khu bảo tồn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phía UNDP và Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập tổ tư vấn để phối hợp với tỉnh đánh giá khoa học, lấy khuyến nghị chuyển gia về tác động môi trường của khu bảo tồn; đưa ra giải pháp tối ưu bảo vệ môi

trường. Việc bảo tồn thiên nhiên phải gắn liền với phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Hiện nay, Thái Bình đang nghiên cứu phê duyệt quy hoạch khu kinh tế, vì vậy, tỉnh

cam kết việc quy hoạch hai khu (khu bảo tồn và khu kinh tế) sẽ việc bảo tồn hệ sinh thái và môi trường của khu bảo tồn đất ngập nước ven biển Thái Thụy. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, một số sở, ngành liên quan và huyện Thái Thụy ngay sau buổi làm việc này thành lập danh sách tổ tư vấn của tỉnh để phối hợp chặt chẽ với tổ tư vấn khoa học của UNDP và Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai các bước khảo sát, kiểm tra, lấy kết quả đánh giá khoa học về tác động môi trường khu bảo tồn; tham mưu cho tỉnh các phương án, giải pháp thực hiện thành lập khu bảo tồn đất ngập nước ven biển Thái Thụy theo kế hoạch mà hai bên đã thống nhất.

Chiều ngày 7/11, tại Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ

tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo Bệnh viện về công tác khám chữa bệnh và triển khai khám chữa bệnh theo yêu cầu.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng đã báo cáo kết quả hoạt động của Bệnh viện trong 10 tháng năm 2018, những vướng mắc, kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Bệnh viện. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song Bệnh viện đã không ngừng cải tiến quy trình khám bệnh, duy trì từ 15 - 21 bàn khám, đồng thời tăng cường bác sĩ, điều dưỡng cho khoa khám bệnh. Bệnh viện cũng tích cực cải cách thủ tục thanh toán viện phí; tiếp tục cải tạo nâng cấp buồng bệnh, buồng vệ sinh tại các khoa nội trú; tăng cường các trang thiết bị phục vụ người bệnh. Cùng với triển khai để án khám chữa bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện cũng đã triển khai các kỹ thuật mới trong điều trị, đặc biệt là các kỹ thuật cao. Số lượt khám bệnh 10 tháng đầu năm là 128.228 lượt, điều trị nội trú 15.762 lượt, công suất sử dụng giường bệnh thực kê 98%...

Sau khi làm rõ một số nội dung và nghe ý kiến của đại

diện các sở, ngành, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những cố gắng của tập thể y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng, thời gian qua đã đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời tích cực đi đầu trong các bệnh viện tuyến huyện trong triển khai thực hiện khám chữa bệnh theo yêu cầu. Lưu ý một số hạn chế cần khắc phục, đồng chí yêu cầu Bệnh viện trong thời gian tới cần duy trì tốt kết quả đạt được; chủ động giám sát, đổi mới tư duy quản lý điều hành; rà soát sắp xếp hệ thống khoa, phòng, quan tâm đặc biệt nhân lực về chuyên môn; tích cực áp dụng kỹ thuật mới, chuyên sâu, từ đó tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đẩy mạnh phát triển khám chữa bệnh theo yêu cầu, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Đồng thời, Bệnh viện cần giữ vững ổn định, quan tâm bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức... Đồng chí cũng giao Sở Y tế sớm có báo cáo việc triển khai khám chữa bệnh theo yêu cầu tại các bệnh viện tuyến huyện để UBND tỉnh xem xét, thống nhất chỉ đạo.

## TRIỂN KHAI CUỘC GIÁM SÁT...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 7/11, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các

đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí thành viên đoàn giám sát; lãnh đạo và ban dân vận các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã công bố các quyết định và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình

mới. Theo kế hoạch, đối tượng giám sát gồm ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh; Đảng ủy các sở gồm: Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các đảng đoàn: Ủy ban MTTQ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh. Thời gian giám sát tại các cơ quan, đơn vị hoàn thành trước ngày 25/11/2018. Mục đích của việc giám sát nhằm kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục những hạn chế, thiếu sót; đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới.

Sau khi nghe các đại biểu phát biểu ý kiến, phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khẳng định tầm quan trọng của việc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng để nghị các thành viên trong đoàn cần tập trung, thực hiện nghiêm yêu cầu của đợt giám sát này, bảo đảm thời gian như dự kiến. Về nội dung giám sát, thực hiện theo đề cương, biểu mẫu đã ban hành trên tình thần báo cáo sát, đúng với những công việc đã

làm, nêu cụ thể số liệu đồng thời không né tránh những tồn tại, hạn chế. Đồng chí yêu cầu các đơn vị được kiểm tra thực nghiệm kế hoạch, thời gian giám sát, giúp đoàn giám sát thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Đối với đoàn giám sát, một mặt bảo đảm đúng quy trình theo quy định của công tác giám sát nhưng mặt khác cũng linh hoạt, gọn nhẹ, sâu sát, rút ngắn thời gian nhưng vẫn đảm giá được những vấn đề có tính thực tiễn, bảo đảm chất lượng cuộc giám sát ở từng địa phương, đơn vị.

**THU THỦY**

## CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

thời điểm phù hợp với các nhiệm vụ thực tế ở địa phương, phối hợp với các chi hội, các đoàn thể để tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, nội dung, tầm quan trọng của cuộc vận động theo 5 nội dung các cấp đã phát động. Qua 1 năm thực hiện, cán bộ và nhân dân trong thôn đã phát huy vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kết quả đến nay trong thôn không còn hộ đói, số hộ nghèo giảm 4 hộ so với năm 2017, số hộ khá, hộ giàu tăng cao, 92% nhà ở kiên cố, không còn nhà tranh, vách đất, 100% đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa, có điện chiếu sáng. Đặc biệt, trong thôn không có tệ nạn xã hội; 196 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 92,5%.

Phát biểu tại ngày hội, đồng

chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh khẳng định vai trò, tầm quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự đổi mới của đất nước và giữ nước của dân tộc. Ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được của nhân dân trong thôn năm vừa qua, đồng chí mong muốn thời gian tới Thường Thọ tiếp tục khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, rà soát lại từng công việc, đi vào nhiệm vụ cụ thể, thực chất; quan tâm tới các hộ nghèo; nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, đoàn kết giúp đỡ tạo điều kiện cho nhau phát triển. Tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa của địa phương và thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đã trao tặng 10 triệu đồng cho thôn Thượng Thọ và hỗ trợ 40 triệu đồng cho 1 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn xây nhà đại đoàn kết.

● Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Tiến, xã Mê Linh (Đông Hưng).

Trong năm qua, các tầng lớp nhân dân thôn Tiến đã chủ động phát huy thế mạnh của địa phương đầu tư phát triển kinh tế. Đến nay, trên 90% số hộ với 85% lao động có việc làm ổn định, số hộ khá, giàu ngày càng tăng. Tỷ lệ hộ nghèo còn 4,84%. Nhân dân trong thôn cũng tích cực tham gia công tác từ thiện, nhân đạo, ủng hộ các loại quỹ từ 14,5 triệu đồng. Nhân dịp tết Nguyên đán 2018, Ban công tác mặt trận thôn quyền góp

được gần 13 triệu đồng tặng cho 17 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo và 19 suất quà cho các đối tượng già cả, neo đơn. Qua bình xét năm 2018, toàn thôn có 91% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tăng 10% so với năm 2017, trong đó 35% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu.

Nhân dân trong thôn cũng làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Đến nay, 99,6% hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch. Thôn được UBND huyện trao giấy chứng nhận thôn văn hóa lần 2, là thôn nhiều năm liên đầu phong trào thi đua của xã.

Phát biểu chung với với nhân dân thôn Tiến, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng, ghi nhận những kết quả, thành tích thôn Tiến đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục động viên các gia đình, cá nhân tích cực phát triển các mô hình kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân, giữ và phát

huy các tiêu chí nông thôn mới. Huy động nguồn lực trao quà giúp hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa, đô thị văn minh, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao kinh phí hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Trần Thị Nga, hộ khó khăn về nhà ở.

Nhân dịp này, tỉnh, huyện Đông Hưng và xã Mê Linh, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng có nhiều phần quà ý nghĩa tặng cho các gia đình văn hóa, các hộ nghèo của thôn Tiến. MTTQ huyện Đông Hưng đã khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu; Ban công tác mặt trận thôn Tiến khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu và phát động phong trào thi đua năm 2019.

# Quốc hội thảo luận về dự án Luật Chăn nuôi

Ngày 7/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIV, phiên họp buổi sáng dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Ông Chu Lưu, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn lại của dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi). Dự thảo Luật được trình tại phiên họp lần này có bố cục gồm 6 chương, 40 điều, quy định về nguyên tắc, thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện đặc xá; điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá; quyền và nghĩa vụ của người được đặc xá; áp dụng cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân và cơ quan, tổ chức, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; người nước ngoài cư trú ở Việt Nam, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có liên quan đến hoạt động đặc xá.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn y kiến khác nhau của dự án Luật Chăn nuôi. Dự thảo Luật gồm 8 chương, 82 điều được bố cục hợp lý, bao quát được cơ bản toàn diện hoạt động chăn nuôi, xuất nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi, bảo vệ môi trường chăn nuôi và quản lý chăn nuôi động vật bán hoang dã, động vật cảnh. Tham gia thảo luận, đại biểu Phạm Văn Tuấn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đề nghị ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát đối chiếu nội dung của dự thảo Luật với pháp luật có liên quan để chỉnh sửa bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ

thống pháp luật cũng như các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Ngoài ra, đại biểu đề nghị một số nội dung cụ thể như bổ sung trong dự thảo các khái niệm, sản phẩm liên quan đến chăn nuôi trong thực tế đã có nhưng chưa được quy định trong dự thảo như chủ vật nuôi, vùng chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi công nghệ cao, vùng chăn nuôi tập trung, chăn nuôi sạch, sản phẩm chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi gia trại,...; đề nghị bổ quy định về trình tự, thủ tục trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm để bảo đảm đơn giản hóa, không phát sinh thêm các thủ tục hành chính; về thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với trang trại quy mô lớn để nghị làm rõ cấp nào cấp giấy xác nhận cho loại hình chăn nuôi giống gốc, đàn hạt nhân,...; về xử lý chất thải chăn nuôi; đây là vấn đề đang gây nhức nhối, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sức khỏe của nhân dân và môi trường, tuy nhiên quy định trong dự thảo còn rất chung chung đề nghị bổ sung cụ thể về trách nhiệm, quyền hạn của ngành Nông nghiệp, ngành Tài nguyên và Môi trường và chính quyền địa phương các cấp vào trong dự thảo luật; đề nghị Quốc hội phủ quy định chi tiết một số nội dung như hộ trợ thiết bị vệ chăn nuôi, sản phẩm chăn nuôi hữu cơ, xây dựng thương hiệu sản phẩm quốc gia hoặc việc đi chợ các trang trại,... để bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của dự án Luật khi được ban hành.

**VŨ SƠN TÙNG**

(*Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh*)

## Chương trình “Trái tim nhân ái” lần II

Thực hiện Thông báo kết luận số 530-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy và Công văn số 4118/UBND-KGVX của UBND tỉnh về việc giao cho 3 đơn vị: Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh, Báo Thái Bình, Hội Doanh nhân nữ tỉnh phối hợp tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình “Trái tim nhân ái” lần II năm 2018 vào hồi 20 giờ ngày 29/11/2018 trên truyền hình internet của Báo Thái Bình, trên sóng của Đài PTTH Thái Bình và chuyển tiếp trên truyền hình cáp Thái Bình.

Chương trình “Trái tim nhân ái” nhằm góp sức chăm lo, giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Kết quả từ sự chung tay của các tập thể, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp sẽ được công bố trên Báo Thái Bình số ra hằng ngày, Báo Thái Bình điện tử và tại buổi truyền hình trực tiếp vào hồi 20 giờ ngày 29/11/2018.

Mọi sự giúp đỡ xin được chuyển vào tài khoản: 0211000517489 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thái Bình hoặc liên hệ: Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh - điện thoại: **0989.067.439**; Báo Thái Bình - điện thoại: **0984.988.586**; Hội Doanh nhân nữ tỉnh - điện thoại: **0912.643.456**.

**Tiền và hiện vật quy ra tiền của các tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ đến ngày 6/11/2018 là 1.610.000.000 đồng gồm:**

- Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam ủng hộ 488 xe lần, trị giá 700.000.000 đồng.
- Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam ủng hộ 488 xe lần, trị giá 700.000.000 đồng.
- Câu lạc bộ Golf Bông Lúa Vàng tại thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 100.000.000 đồng cho 16 cháu bị tim bẩm sinh, khuyết tật, mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.
- Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý đăng ký ủng hộ 50.000.000 đồng cho 1 trẻ em tim bẩm sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Thái Bình.
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Bình đăng ký ủng hộ 50.000.000 đồng.
- Gia đình bà Lân Phương, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình đăng ký ủng hộ 10.000.000 đồng.

**HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ TRẺ MỒ CÔI TỈNH - BÁO THÁI BÌNH**  
**HỘI DOANH NHÂN NỮ TỈNH THÁI BÌNH**

## THÔNG BÁO TIN TRÚNG THƯỜNG XỔ SỐ MIỄN BẮC

Bộ 15 vé giải Nhất xổ số miền Bắc  
Trị giá **150** triệu đồng  
Mở thưởng ngày **04** tháng 11 năm **2018**  
Số trúng thường: **87994**

Đã ra thưởng tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng - Kinh mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng.

Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ.  
Mọi thông tin cá nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.

**CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH**